

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O๓๓)
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกองฯ ในงาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ
ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....
คำชี้แจง บันทึกข้อมูลการดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานผ่านงาน/
 กิจกรรม/ แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ได้มีส่วนร่วมตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
 คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ชื่องาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ช่วงที่ดำเนินการ ไตรมาส ๑ (ตค. - ธค ๖๔) ไตรมาส ๒ (มค.-มีค ๖๕)

ไตรมาส ๓ (เมย. - มิย ๖๕) ไตรมาส ๔ (กค.-กย ๖๕)

ที่	รายการ	ข้อมูล
๑.	เรื่อง	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom
๒.	วันที่ดำเนินการ	รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๓.	ห้องประชุม/สถานที่	ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม ๑๒๙ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒
๔.	ประธานที่ประชุม	รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายอชฌา สุวรรณนิตย์)
๕.	กลุ่มเป้าหมาย	- คณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการประเมิน ความเข้มแข็ง ระดับชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒
๖.	สาระสำคัญ(สรุปโดยย่อ)	เพื่อให้ความรู้และแนวทางสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น และการส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
๗.	ผลการดำเนินการ	- มีผู้ร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ คน จำแนกเป็นผู้แทน กลุ่มเกษตรกร คน และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๑๒๐ คน - การจัดประชุมฯ แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	รายการ	ข้อมูล
๗.	ผลการดำเนินการ	<p>- มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๖๕๖ คน</p> <p>๑) รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๒๗ คน เป็นคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ๑๑๙ คน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑๐๘ คน</p> <p>๒) รุ่นที่ ๒ จำนวน ๔๒๙ คน คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ๑๙๔ คน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๓๕ คน</p> <p>- การอบรมใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท</p> <p>- สรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร การอบรมประกอบด้วย ๔ หัวข้อวิชา ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง ๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ๓. หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ๔. การควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร <p>ผู้เข้าอบรมกว่าร้อยละ ๙๓.๕๕ เห็นว่าการอบรมหัวข้อดังกล่าวทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีความพอใจในวิทยากรในระดับมากถึงมากที่สุด</p> <p>- ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งต่อไป</p> <p>ผู้อบรมต้องการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ(อัตราส่วนทางการเงิน) ของกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการหนี้ เรื่องควบคุมภายใน แนวทางการจัดทำแผนมุ่งสู่ความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ฯลฯ และร้อยละ ๗๙.๔๗ ต้องการให้จัดอบรมออนไลน์ เนื่องจากสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง</p> <p>สรุปผลจากการประเมินความพึงพอใจ โดยการประเมินความพึงพอใจ</p> <p>- ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) หน่วยงานมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรที่เหมาะสมตามศักยภาพและบริบทของกลุ่มเกษตรกร ๒) หน่วยงานทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาประกอบการเสริมสร้างองค์ความรู้สำหรับการแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ๓) กลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งพัฒนาการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น